

KỶ NIỆM 60 NĂM THÂM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (10/8/1961 - 10/8/2021)

# Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Quan tâm đến đời sống nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), những năm qua, các cấp, ngành và nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng vào cuộc, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là sự đồng hành của các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin, đời sống vật chất và tinh thần của nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cải thiện.



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho nạn nhân hoàn cảnh khó khăn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình đã huy động gần 40 vạn người con lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Hòa bình lập lại, trên 7 vạn người con quê lúa đã nằm lại nơi chiến trường, hơn 3 vạn người để lại một phần cơ thể tại nơi có chiến sự. Tưởng rằng giữa thời đại không tiếng súng, những đau đớn của thời kỳ đạn bom rồi cũng lùi dần vào dĩ vãng.

Nhưng không, chúng vẫn hiện diện ở đó, trong biết bao mái nhà, gây ra những nỗi đau dai dẳng, âm ỉ, kéo dài theo năm tháng, ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho con, cho cháu của các cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử. Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân CĐDC cao nhất cả nước với gần 3 vạn người bị phơi nhiễm CĐDC, mang trong mình vết thương không mảnh đạn. Nhiều trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật; nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ; nhiều người khác đang chết dần chết mòn, từng ngày từng giờ quần quai, vật vã vì những căn bệnh quái ác liên quan đến CĐDC. CĐDC đã đẩy những nạn nhân CĐDC trở thành những người nghèo khó nhất trong những người nghèo khó, là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trong những

năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã nỗ lực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các địa phương trong tỉnh cùng hành động với những việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Cán bộ, hội viên các cấp hội đã đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức xã hội, tạo nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Gần 17 năm thành lập, các cấp hội nạn nhân CĐDC trong tỉnh thường xuyên kết nối cộng đồng xã hội, kêu gọi ủng hộ được hàng trăm tỷ đồng, giúp xây dựng gần 400 ngôi nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn, tặng quà cho hơn 300.000 lượt nạn nhân CĐDC, tặng hàng chục sổ tiết kiệm, tổ chức trao học bổng cho hàng trăm cháu bị ảnh hưởng bởi CĐDC. Hội đã tổ chức dạy nghề cho hơn 500 nạn nhân CĐDC, nuôi dưỡng và tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 con, cháu nạn nhân CĐDC còn 1 phần sức lao động tại Trung tâm Chăm

sóc và Dạy nghề cho nạn nhân CĐDC/Đioxin trực thuộc Tỉnh hội. Các cháu đều được chăm sóc với điều kiện đầy đủ, tận tình, qua đó giúp san sẻ khó khăn với các gia đình nạn nhân, tạo điều kiện giúp những người gặp di chứng CĐDC có cơ hội hòa nhập cuộc sống.

Đặc biệt, hơn 10 năm qua, Trung tâm Tẩy độc thuộc Tỉnh hội đã tổ chức tẩy độc cho hơn 3.000 nạn nhân CĐDC/Đioxin, giúp họ có thêm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, trở thành địa chỉ tin cậy của rất nhiều nạn nhân CĐDC/Đioxin trong và ngoài tỉnh. Đây chính là nguồn an ủi, động viên tinh thần rất lớn, giúp các nạn nhân CĐDC phần chấn hơn, tự tin hơn, có thêm động lực phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.

Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh cũng tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh đã cung cấp nhiều tư liệu, nhân chứng cho vụ kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ, tổ chức 2 cuộc mít tinh và lấy hàng triệu chữ ký, ủng hộ 100 triệu đồng cho vụ kiện.

Không phụ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tin yêu của hội viên, nhân dân, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh

luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng của một tổ chức những người có công, xứng đáng là mái nhà chung, cầu nối kết các nạn nhân CĐDC, xoa dịu nỗi đau, mất mát và những thiệt thòi mà các nạn nhân CĐDC gặp phải trong cuộc sống. Thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân CĐDC, động viên hội viên phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**  
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tặng quà ông Nguyễn Văn Mác, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).

## Hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân

Với những hoạt động đa dạng, phù hợp, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư đã và đang đóng vai trò quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội, đồng hành, hỗ trợ các nạn nhân CĐDC trên địa bàn.



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư tặng quà các nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình ông Trần Xuân Hào, thôn Bách Tính, xã Bách Thuận có 4 thế hệ bị ảnh hưởng của CĐDC. Vợ chồng ông sinh 3 người con, cả 3 đều bị ảnh hưởng của CĐDC, 1 người không may mất sớm. 2 người cháu và cháu của ông Hào đều bị độc chi do ảnh hưởng của CĐDC. Ông Hào chia sẻ: Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình tôi. Đây là sự động viên gia đình tôi tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm sóc các con, các cháu.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 1.654 nạn nhân CĐDC (1.348 nạn nhân trực tiếp, 306 nạn nhân gián tiếp). Riêng thế

hệ thứ ba có 175 người, thế hệ thứ tư có 6 cháu nghi nhiễm CĐDC. 97% nạn nhân CĐDC nguyên là bộ đội, còn lại là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... Hàng ngày, hàng giờ, họ phải chiến đấu với nỗi đau da cam. Những truyền thống của người lính Cụ Hồ luôn là động lực giúp họ vượt qua bệnh tật, nuôi dạy con cháu, chung sức cùng nhân dân địa phương xây dựng quê hương. Tuy nhiên, hầu hết cuộc sống của họ đều khó khăn, nhiều gia đình thiếu thốn về vật chất, mặc cảm về tinh thần.

Hiểu thấu nỗi đau da cam, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư luôn thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân, hội viên khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Hội tích cực huy động mọi nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân chăm lo đời sống nạn nhân CĐDC theo phương châm "Hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân".

5 năm qua, Hội đã vận động từ các tổ chức, cá nhân gần 5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như xây mới 2 căn nhà tình nghĩa, tặng 100 xe lăn, trên 10.000 suất quà, hàng nghìn bộ chăn, màn, áo ấm... Để giảm bớt khó khăn, xóa bỏ tư ti, mặc cảm cho các nạn nhân, Hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là ngành Y tế hỗ trợ tẩy độc cho 50 người; thực hiện các dự

án phục hồi chức năng tại cộng đồng và tổ chức khám sàng lọc ung thư, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 705 nạn nhân CĐDC. Ngoài ra, Hội còn trao 2 xe đạp, 2 suất học bổng cho con cháu nạn nhân có thành tích tốt trong học tập... Những con số trên đã minh chứng cho sự quan tâm của cả cộng đồng đối với nạn nhân CĐDC, khẳng định Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư là địa chỉ tin cậy của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, là ngôi nhà ấm áp tình người của nạn nhân CĐDC.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục đồng hành cùng các nạn nhân CĐDC, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư sẽ tăng cường chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần bó với nạn nhân. Chú trọng công tác huy động các nguồn lực xã hội. Kịp thời động viên, cổ vũ, khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân CĐDC. Kiên trì cuộc vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC bằng những hình thức, biện pháp phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu, kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm để xác định được hết các trường hợp bị phơi nhiễm hoặc chịu ảnh hưởng của di chứng từ CĐDC. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ hơn về thảm họa da cam, công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân CĐDC Việt Nam. Đặc biệt, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân CĐDC, góp phần giúp cuộc sống của các nạn nhân CĐDC tốt đẹp hơn.

Tháng 8/1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Hoa xung phong lên đường nhập ngũ tại Sư đoàn 316 Quân khu 2, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến trường Lào, Campuchia. Trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt, năm 1971 ông trở về quê hương, lập gia đình, sinh con. Dù là thương binh, sức khỏe hạn chế nhưng ông chăm chỉ làm ăn, quyết tâm phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình. Những tưởng niềm vui trọn vẹn khi 4 người con lần lượt ra đời nhưng đến khi phát hiện người con cả có biểu hiện bệnh thần kinh và người con thứ hai bị teo nửa người, ông mới biết mình bị nhiễm CĐDC. Ông Hoa chia sẻ: Lúc đầu tôi không biết mình bị nhiễm CĐDC. Chỉ đến khi thấy cơ thể của các con ngày càng yếu, tâm trí không bình thường và xuất hiện dị tật, gia đình tôi mới cho các cháu đi khám và biết các con bị ảnh hưởng bởi CĐDC từ tôi.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ ông cũng thường xuyên đau ốm. Bệnh tật đeo bám, ông bà phải thường xuyên vay mượn để lấy tiền chạy chữa, thuốc thang. Không chịu khuất phục số phận, ông luôn trăn trở tìm cách vươn lên để thoát nghèo. Với 10.000m<sup>2</sup> đất sản có của gia đình, ông vay mượn anh em họ hàng, đầu tư gần 10.000m<sup>2</sup> đất trồng lúa kém hiệu quả của xã để làm mô hình VAC. Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, ông quyết định trồng mít ta là cây chủ lực với hơn 400 gốc và gần 100 gốc ổi. Ngoài ra, ông đào ao, xây chuồng trại chăn nuôi cá, gà, ngan, vịt, lợn... Đầu ra sản phẩm chủ yếu ở trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hà Nội..., doanh thu một năm gần 100 triệu đồng. Ông Hoa cho biết: Trước khi phát triển kinh tế VAC, tôi đã làm rất nhiều nghề từ buôn bán vải vóc cho đến lái xe công nông. Nhận thấy mô hình VAC phù hợp với sức khỏe của

## Vượt lên nỗi đau làm kinh tế giỏi

Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu và đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình. Thế nhưng, thay vì chấp nhận số phận, hoàn cảnh, nhiều nạn nhân CĐDC đã nỗ lực vươn lên, tích cực phát triển kinh tế, trở thành gương sáng cho gia đình và xã hội. Ông Nhâm Văn Hoa, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) là một điển hình như thế.

bản thân, không phải đi đâu xa mà vẫn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của mình nên tôi quyết định phát triển kinh tế theo hướng này. Với mô hình VAC, tôi thực hiện phương châm "Lấy nó nuôi nó", tức là sẽ tận dụng chất thải gia súc, gia cầm để bón cho cây trồng, từ đó giảm bớt được nhiều chi phí sản xuất. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư nuôi thử nghiệm con tôm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Thành quả lao động đã giúp gia đình ông Hoa thoát khỏi nghèo khổ và có

cuộc sống ổn định hơn, có điều kiện để xây mới nhà cửa, chăm sóc con cái. Là hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Đông Hưng, ông Hoa không chỉ vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế mà còn là một công dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Ông

Phạm Công Luận, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Ông Nhâm Văn Hoa là tấm gương nạn nhân CĐDC vượt lên chính mình, làm kinh tế giỏi ở địa phương. Mô hình VAC của ông đem lại hiệu quả kinh tế cao, xứng đáng để mọi người học tập. Thời gian tới, ngoài sự quan tâm của địa phương, chúng tôi mong các tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC nâng cao chất lượng cuộc sống.

**THU TRANG**



Mô hình VAC của ông Nhâm Văn Hoa (người ngoài cùng bên trái), xã Đông Hoàng (Đông Hưng) cho doanh thu gần 100 triệu đồng/năm.